

Năm học mới đang đến gần

Năm học mới đang đến gần, trong những ngày vừa qua, trường Tiểu học Quang Trung- An Lão, đã và đang tích cực, khẩn trương tiến hành các hoạt động nhằm chuẩn bị tốt cho ngày tựu trường và Khai giảng năm học 2021-2022.

Để có một môi trường học tập tốt nhất cho các em, một môi trường xanh, sạch, đẹp và an toàn, nhà trường đã tiến hành rà soát các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, lập kế hoạch bổ sung thiết bị đồ dùng học tập còn thiếu, sửa chữa thiết bị hỏng hóc, tổng vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học cùng các phòng đa năng. Cụ thể: Nhà trường đã tiến hành sửa chữa, nâng cấp, lát lại nền các lớp học bị xuống cấp, quét vôi trong ngoài lớp học, vẽ tranh trang trí các phòng lớp học nhằm tạo cho các em một môi trường học tập sạch sẽ, an toàn và vui tươi nhất. Bên cạnh đó toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã hoàn tất công tác vệ sinh các phòng học, phòng chức năng, khu vệ sinh, phun dung dịch khử khuẩn, cắt tỉa cây xanh, trang trí cảnh quan trường lớp,... sẵn sàng đón các em học sinh tựu trường và tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022 vào ngày 5/9 tới đây..

Với tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nhà trường tiếp tục có giải pháp để phòng chống như: Trang bị đầy đủ dung dịch rửa tay sát khuẩn cho các lớp, phun khử khuẩn trường lớp, tuyên truyền tới phụ huynh và cộng đồng làm tốt công tác phòng chống dịch. Trường Tiểu học Quang Trung quyết tâm cố gắng ở mức cao nhất, chuẩn bị thật tốt về môi trường giáo dục, để các em đến trường được sinh hoạt, học tập, vui chơi trong một môi trường an toàn ngay từ những ngày đầu năm học.

Hy vọng rằng với sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho các em trước thềm năm học mới sẽ đem lại cho các em một ngày hội đến trường thật ý nghĩa, ấn tượng. Hứa hẹn một năm học mới thành công!









Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tích cực thực hiện công tác vệ sinh các phòng học chuẩn bị chào năm học mới.



*Dãy nhà mới được đầu tư xây dựng
sẽ được đưa vào sử dụng vào đầu năm học mới*







Cảnh quan trường lớp chúng em

Tác giả: Hoàng Ngọc Anh - Giáo viên trường tiểu học Quang Trung - An Lão